



ประจำวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2559

การอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 15



เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดการอบรมแบบไม่เป็นพิธีการ หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 15 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 77 คน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2559 ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้ารับการอบรมว่า ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้นเป็นผู้ที่จะต้องนำนโยบายต่างๆ ของศาลยุติธรรมไปสู่การบริหารงานศาลให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นผู้แทนศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาคที่ต้องรักษาชื่อเสียงอันดีงามของศาลยุติธรรม ดังนั้น ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้นจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญมาก จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารที่เหมาะสมกับบทบาทในการเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญญา 2559 ครั้งที่ 6 สำหรับศาลยุติธรรมในภาค 4



เมื่อวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญญา 2559 ครั้งที่ 6 สำหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 4 และศาลอุทธรณ์ภาค 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายรัชชัย เสนามนตรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมีนายสรวิช ลิ้มปรีงชัย ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 และผู้พิพากษาในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 4 เข้าร่วมการสัมมนารวม 150 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการยกร่างและประกาศใช้ บังคับใหม่ ตลอดจนมีแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การอบรมผู้ประนีประนอมประจำศาล หลักสูตร “เพิ่มทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ครั้งที่ 3



วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ประนีประนอมประจำศาล หลักสูตร “เพิ่มทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ซึ่งสำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรามาคาร์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายนรา ฆะธาธรธิป ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้ประนีประนอมประจำศาล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างถูกต้องตรงกัน อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศาลอาญาติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคในห้องพิจารณาคดี รองรับคดีที่มีคู่ความจำนวนมาก

สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรงบประมาณสำหรับซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรคทางอากาศ จำนวน 14 เครื่อง ให้แก่ศาลอาญา เพื่อใช้ติดตั้งในห้องพิจารณาคดี 704 และห้องพิจารณาคดีเวรซี เนื่องจากห้องพิจารณาคดีทั้งสองห้องดังกล่าวใช้รองรับการพิจารณาคดีที่มีคู่ความเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขอนามัยแก่ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาล และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับเป็นความห่วงใยของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนงานอำนวยความยุติธรรมให้แก่ศาลยุติธรรม รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลในคุณภาพชีวิตของคู่ความและประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล



หนังสือพิมพ์ COJ NEWS ฉบับวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2559

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดส่งหนังสือพิมพ์ COJ NEWS ฉบับวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2559 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ขอให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลและไฟล์ภาพไปที่ e-mail ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ news@coj.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2541 2927